

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2021**

-----

**1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 02/8, đã xét nghiệm RT-PCR 2.992 mẫu cho 18.982 người và test nhanh 6.636 mẫu cho 6.636 người. Kết quả khẳng định có 77 ca dương tính mới (gồm 11 ca công bố sáng nay và 66 ca công bố trưa nay), giảm 10 ca so ngày hôm qua.

Cụ thể: 55 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung; 09 ca trong các khu vực phong tỏa; 13 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test sàng lọc.

Tổng số ca mắc cộng dồn: 3.297 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

**2. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc tại Đồng Tháp**

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ cho Đồng Tháp thành lập 03 nhóm: Nhóm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng và doanh nghiệp; Nhóm điều trị và xét nghiệm; Nhóm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong phòng, chống dịch. Tương tự, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phải thành lập lực lượng với 03 nhóm như vậy để phối hợp thực hiện.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chuyên môn của tỉnh phải đánh giá mức độ nguy cơ tại cấp xã, huyện để đưa ra giải pháp phù hợp; có sự phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19; xây dựng kế hoạch truyền thông để người dân nắm được tình hình phòng, chống dịch. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Tháp Mười phải khẩn trương tầm soát hơn 5.000 hộ dân trong ngày mai**

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tháp Mười khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực phát sinh ổ dịch đã phong tỏa, đặc biệt là tầm soát mở rộng hơn 5.000 hộ dân ở thị trấn Mỹ An và hoàn thành dứt điểm trong ngày mai (03/8). Trong tình huống mẫu gộp có kết quả dương tính thì phải khẩn trương test nhanh những mẫu đó để sớm khoanh vùng, dập dịch.

Đôi với các địa bàn khác, các ổ dịch cũ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện tính toán việc tầm soát trở lại, bằng cách lấy mẫu đại diện hộ gia đình để làm xét nghiệm RT-PCR; đồng thời tiếp tục đánh giá, xác định nguyên nhân vì sao lại xuất hiện ổ dịch tại khóm 1 (thị trấn Mỹ An) vì ca dương tính không có yếu tố di chuyển ra bên ngoài. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**4. Thêm gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ vào Quỹ phòng, chống Covid-19 Đồng Tháp**

Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp ủng hộ 01 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Cần Thơ ủng hộ 10 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Hai Năm ủng hộ 100 triệu đồng; Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành ủng hộ khẩu trang, vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá 80 triệu đồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**5. Bệnh nhân Covid-19 được xuất viện: Mừng rơi nước mắt!**

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, tính đến 18 giờ ngày 01/8, Đồng Tháp đã có 646 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thanh Tùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết, các bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện đầu tiên trong đợt dịch từ 24/6 đến nay là những F0 có triệu chứng trung bình. Sau thời gian theo dõi và tích cực điều trị đến nay đã không còn triệu chứng lâm sàng, được xét nghiệm 03 lần liên tục và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện nay tình trạng sức khỏe tốt. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **6. Không di chuyển khỏi nơi cư trú trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg**

Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn của địa phương mình.

Bên cạnh đó, tuyên truyền rộng rãi và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ những trường hợp được các cơ quan, đơn vị, địa phương cho phép). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **7. Lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19**

Tổ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 do ông Đoàn Thanh Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng, đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Chi nhánh Viettel Đồng Tháp làm Tổ phó, cùng với 10 thành viên.

Tổ có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh trong việc xem xét, triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin, viễn thông để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949